

**TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 11/6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo khái quát tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trên địa bàn tỉnh, tình hình an ninh chính trị vẫn được giữ vững, nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà

nước. Tuy nhiên, tình hình tội phạm ma túy, tội phạm hình sự và cháy, nổ có nhiều diễn biến phức tạp, xảy ra tình trạng một số lái xe phản đối thu phí tại trạm thu phí cầu Tân Đề (Vũ Thư), gây mất an ninh trật tự và một số vụ việc được báo chí nêu.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phát biểu ý kiến nêu rõ thực trạng tình hình, khó khăn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự cũng như những giải pháp cụ thể giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Các cấp, các ngành, các đoàn thể, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nắm chắc tình hình dư luận nhân dân, nắm chắc đối tượng kích động phần tử xấu, địa bàn trọng điểm, trọng yếu. Tập trung quan tâm đến những vấn đề dễ gây ra phức tạp như: tình trạng ô nhiễm môi trường tại các huyện, thành phố; giải quyết tồn tại về chế độ, chính sách đối với người nhiễm chất độc da cam/Dioxin; giải phóng mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất; tình hình tại các trạm thu phí BOT; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại các cơ quan, đơn vị. Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động xây dựng, thực hiện hiệu quả các phương

án phòng, chống, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị, bảo đảm tuyệt đối an toàn tại các địa bàn trọng yếu; kiên quyết không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các huyện, thành phố nắm chắc tình hình nhân dân, đặc biệt là hoạt động của các phần tử chống đối và cơ hội chính trị, kịp thời triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tỉnh cần chú ý của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên để làm tốt công tác tuyên

truyền, định hướng thông tin và dư luận xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với MTTQ tỉnh nắm chắc dư luận của đoàn viên, hội viên; kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tổ chức tốt đối thoại của người đứng đầu với nhân dân. Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh nắm chắc tình hình, báo cáo hàng ngày về Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Ngay sau hội nghị, các huyện, thành phố triển khai hội nghị quán triệt các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự của tỉnh tới các ban, ngành, đoàn thể và các đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn.

**NGUYỄN TÙNG**

**THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ...**

(Tiếp theo trang 1)

Năm chắc hoạt động của các phần tử chống đối và cơ hội chính trị trên địa bàn, kịp thời triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn quản lý. Nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn, thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các cơ quan truyền thông của tỉnh cần chú ý chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên để làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng thông tin và dư luận xã hội, góp phần giữ vững tình hình nhân dân.

**ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC...**

(Tiếp theo trang 1)

tỷ lệ bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú là 11,9%... Một số cơ sở y tế sau 5 tháng đã chi trên 50% dự toán chi của cả năm, trong đó các bệnh viện vượt nhiều là Bệnh viện Tâm thần tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Nam Tiến Hải, Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy, Bệnh viện Đa khoa Lâm Hòa Hưng Hà.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nguyên nhân gia tăng chi quỹ khám chữa bệnh và nêu các giải pháp để khắc phục tình trạng tăng chi quỹ khám chữa bệnh BHYT nhằm bảo đảm duy trì tốt công tác khám chữa bệnh BHYT những tháng còn lại. Các cơ sở y tế và bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố cần phối hợp rà soát, xây dựng kế hoạch, giải pháp, phấn đấu giảm chi phí bình quân từ 5 - 10% quỹ khám chữa bệnh BHYT so với năm 2017.

**TỪ NGÀY 15/9/2018...**

(Tiếp theo trang 1)

STT	Doanh nghiệp	Mã mạng cũ	Mã mạng mới
1	MobiFone	120, 121, 122, 126, 128	70, 79, 77, 76, 78
2	VinaPhone	123, 124, 125, 127, 129	83, 84, 85, 81, 82
3	Viettel	162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169	32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
4	Vietnamobile	186, 188	56, 58
5	Gmobile	199	59

Thời gian bắt đầu chuyển đổi vào 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2018 và kết thúc chuyển đổi vào 23 giờ 59 phút ngày 30/6/2019:

- Thời gian bắt đầu quay số song song với 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2018 và kết thúc quay số song song vào 23 giờ 59 phút ngày 14/11/2018.

- Thời gian bắt đầu duy trì âm thông báo vào 00 giờ 00 phút ngày 15/11/2018 và kết thúc âm thông báo vào 23 giờ 59 phút ngày 30/6/2019.

**ĐOÀN CÔNG TÁC...**

(Tiếp theo trang 1)

nỗ lực phấn đấu phát huy những lợi thế, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt được nhiều thành tích quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá, bình quân 3 năm đạt 9,65%, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản tăng bình quân 12,47%. Toàn huyện có 1 khu công nghiệp, 5 cụm công nghiệp, trong 3 năm có thêm 55 dự án đầu tư vào huyện, 260 doanh nghiệp và trên 16.000 cơ sở đang sản xuất. Thương mại, dịch vụ phát triển khá, tăng trưởng bình quân 7,88%, kim ngạch xuất khẩu năm 2018 ước tăng 1,5 triệu

USD so với năm 2015. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng trưởng bình quân 2,93%, năng suất lúa bình quân 3 năm đạt 133,6 tạ/ha. Có 28/36 xã được tỉnh công nhận xã nông thôn mới, 94,6% dân số toàn huyện sử dụng nước máy. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, hoàn thành đề án xóa bỏ lò sản xuất vôi khu vực Cầu Ngình, tỷ lệ thu gom rác thải, xử lý chất rắn nông thôn đạt 92%...

Bên cạnh đó còn một số hạn chế như tiềm lực kinh tế của huyện chưa cao, một số dự án đầu tư vào công nghiệp của huyện triển khai còn chậm, công tác quản lý đất đai và môi trường còn hạn chế. Cơ sở vật chất một số ngành, địa phương chưa đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của một



Chế tác gỗ mỹ nghệ tại thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ).

số ngành và chính quyền cơ sở chưa cao...

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ đã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản 5 tháng đầu năm 2018.

Các thành viên trong đoàn công tác đã tập trung thảo luận, đánh giá tồn tại, hạn chế, nêu giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Quỳnh Phụ trong quá trình thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp trong thời gian tới.

**Bình tĩnh, tỉnh táo, tránh bị lôi kéo, kích động dẫn đến vi phạm pháp luật**

(qndn.vn) Ngày 10/6, sau khi xuất hiện những lời kêu gọi biểu tình phản đối dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và Luật An ninh mạng, một số người dân do bị kích động hoặc thiếu hiểu biết đã tham gia tuần hành, tụ tập trái phép ở một số địa phương, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

**Lợi dụng vấn đề đặc khu để chống phá**

Trước đó, ngày 9/6, Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ Trần Minh Huệ (37 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Đình Thành (27 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi in tài liệu, kêu gọi người dân xuống đường biểu tình trái phép, gây rối an ninh trật tự. Thời điểm bị bắt quả tang, Huệ đang rải tờ rơi tại khu công nghiệp Sóng Thần (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Cơ quan công an đã thu giữ hàng nghìn tài liệu với nội dung kêu gọi người dân biểu tình, phản đối việc xem xét cho thuê đất làm đặc khu kinh tế. Tại cơ quan an ninh điều tra, Huệ thừa nhận làm theo sự chỉ đạo của các tổ chức phản động bên ngoài, qua mạng xã hội, đồng thời nhận thức được việc làm thiếu hiểu biết của mình.

Ngày 10/6, đã xảy ra hiện tượng công nhảm, người lao động ở một vài địa phương tụ tập tuần hành trái phép. Trước đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng tạm giữ một số người có hành động căng băng rôn, kích động, lôi kéo người dân tham gia biểu tình.

Hiện cơ quan chức năng của Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với các tỉnh, thành phố liên quan điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời ngăn chặn các hành vi tương tự có thể xảy ra.

Theo dõi các sự việc trên và xấu chuỗi nhiều thông tin cho thấy, thời gian gần đây, lợi dụng việc Quốc hội đang thảo luận, xem xét thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và Luật An ninh mạng, các thế lực thù địch tìm mọi cách xuyên tạc, kích động để chống phá; thổi phồng một số vấn đề còn đang cần thảo luận, làm rõ, bổ sung, sửa đổi thành những nguy cơ, nhằm tạo ra các sự việc "cổ biến", những điểm nóng phức tạp...

**Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu kịp thời**

Trước hết, chúng ta cần khẳng định rằng, các tầng lớp nhân dân quan tâm góp ý, thảo luận, hiến kế, trong đó có việc phản biện xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là hết sức cần thiết, là vấn đề luôn được Đảng, Nhà nước ta rất trân trọng. Tại Văn kiện Đại hội XI, Đảng ta nhấn mạnh: "Đảng tôn trọng tính tự chủ, ủng hộ mọi hoạt động tự nguyện, tích cực, sáng tạo và chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp của Mặt trận và các đoàn thể. Đảng, Nhà nước có chế độ, chính sách, tạo điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể nhân dân hoạt động có hiệu quả, thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội". Tại Đại hội XII, Đảng ta tiếp tục khẳng định: "Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Thời gian vừa qua, nổi lên một số vấn đề khiến dư luận xã hội nghi ngại, lo lắng xung quanh dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và Luật An ninh mạng. Các ý kiến góp ý cũng như dư luận xã hội được lãnh đạo Đảng, Nhà nước lắng nghe, tiếp thu và có sự điều chỉnh rất kịp thời, nhanh chóng. Bên hành lang Quốc hội sáng ngày 7/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đã trả lời báo chí, cho biết nhận được rất nhiều tin nhắn, thư, điện thoại của các nhân sĩ trí thức, đại biểu Quốc hội... về vấn đề cho thuê đất 99 năm trong dự thảo Luật, nhất là giới trí thức rất tâm tu. Thủ tướng nhấn

nhắc, Chính phủ lắng nghe các ý kiến, lắng nghe một cách có trách nhiệm đối với các trí thức, nhân dân và các đại biểu Quốc hội. "Khi đưa ra dự án luật như vậy, rất nhiều bà con nhân dân, trí thức, Việt kiều đưa ra ý kiến. Tinh thần yêu nước như thế chúng ta rất hoan nghênh", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói và khẳng định sẽ tiếp thu, lắng nghe những điều cần thiết để điều chỉnh Luật gắn liền với thực tiễn, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, nhưng phát triển bền vững, bảo đảm độc lập, chủ quyền lãnh thổ của đất nước một cách lâu dài. Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội việc điều chỉnh dự thảo Luật về việc rút ngắn số năm cho thuê đất, không còn giữ mức 99 năm như dự thảo ban đầu. "Tôi cũng xin nói rằng đây là đất thuê. Đất thuê đó thực hiện theo quy trình nào, hàng năm UBND trình HĐND địa phương đất chứ không phải giao vĩnh viễn nhượng tổ, nhượng địa như Hồng Kông, Ma Cao. Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Rất tiếc nhiều người hiểu sai vấn đề này" - Thủ tướng cho biết.

Ngày sau đó, sáng ngày 9/6, Văn phòng Chính phủ có thông cáo báo chí cho biết: Chính phủ thống nhất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc trình Quốc hội xem xét lùi việc thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (luật đặc khu) từ kỳ họp thứ năm sang kỳ họp sau để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện. Việc đề nghị lùi thông qua dự án luật được thực hiện sau khi tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội, các nhà khoa học, nhà kinh tế, chuyên gia, cử tri và nhân dân cả nước.

Cùng ngày, Văn phòng Quốc hội cũng có thông cáo cho biết, sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các tầng lớp nhân dân và cử tri, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thận trọng, cân nhắc nhiều mặt và thống nhất với Chính phủ

chính lý dự án Luật theo hướng không quy định trường hợp đặc biệt thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc khu có thể được kéo dài không quá 99 năm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Chính phủ trân trọng đề nghị Quốc hội cho điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật này từ kỳ họp thứ năm sang kỳ họp sau để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu ý kiến xác đáng của các vị đại biểu Quốc hội, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân, hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm xây dựng thành công 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, giữ vững an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Quốc hội giao Chính phủ chủ trì phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, chỉnh lý dự thảo Luật và hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết, đề án về thành lập các đặc khu, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp sau. Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có liên quan quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đai tại các địa bàn dự kiến thành lập đặc khu, tích cực triển khai các công việc chuẩn bị về nguồn lực, điều kiện bảo đảm để khi luật và các nghị quyết được Quốc hội thông qua có thể thực hiện được ngay. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, làm rõ những vấn đề được đồng cấp cử tri và nhân dân quan tâm để tạo sự đồng thuận cao đối với các nội dung của dự thảo Luật.

Qua những việc làm trên, có thể thấy Đảng, Nhà nước ta đã tiếp thu ý kiến của các tầng lớp nhân dân một cách hết sức nhanh chóng, kịp thời. Tinh thần trọng dân, lắng nghe dân, hoàn toàn được khẳng định, hoàn toàn không phải như các thế lực thù địch kích động rằng "Đảng đã quyết, mọi chuyện đã

rời". Chắc chắn rằng trong thời gian tới, Quốc hội sẽ thảo luận kỹ lưỡng hơn, các dự án luật sẽ được xem xét chặt chẽ hơn, tiếp thu kịp thời ý kiến của đồng bào tầng lớp nhân dân, không để có gì phương hại đến an ninh quốc gia.

**Tỉnh táo, cảnh giác và chủ động ngăn ngừa**

Khi mà dự án Luật đã được lùi lại để bàn thảo cho kỹ càng thì những ý kiến góp ý của nhân dân, những vướng mắc sẽ tiếp tục được làm rõ, giải quyết thỏa đáng. Với chủ trương hợp lý như vậy đã được Quốc hội, Chính phủ thống nhất, thông báo kịp thời thì có lẽ việc tiếp tục tuần hành, biểu tình, gây rối... là hết sức vô lý, không thể chấp nhận. Chúng ta từng có những bài học đáng tiếc về các đợt biểu tình, tuần hành gây rối, gây ra rất nhiều thiệt hại về kinh tế cũng như trật tự an toàn xã hội. Rất nhiều công nhân, người lao động bị mất việc làm, hàng loạt công ty bị đập phá tài sản, trật tự, lễ tiết hoạt động, rất nhiều người bị kích động sau đó đã bị tạt giam, hắt tóa; có cả người chết và bị thương từ những cuộc tuần hành biểu tình thái quá...

Cho nên, qua sự việc trên, người dân một lần nữa cần hết sức cảnh giác, không mất mụ các thế lực xấu lợi dụng tình cảm yêu nước chân chính của nhân dân để kích động các hoạt động tập trung đông người, gây mất trật tự công cộng, vi phạm pháp luật. Lòng yêu nước phải dựa trên cơ sở có hiểu biết pháp luật, nắm vững được bản chất của vấn đề phản biện xã hội. Phải có trái tim nóng và cái đầu lạnh, không để bị lợi dụng, kích động, vi phạm pháp luật, tiếp tay cho các thế lực xấu chống phá. Mỗi người dân, mỗi cán bộ, đảng viên cần đề cao trách nhiệm chính trị - xã hội, nội không với việc tụ tập, tuần hành trái phép, thực hiện những hành vi sai trái, gây mất trật tự an ninh xã hội và những tờ rơi, thông tin trôi nổi, dẫn đến vi phạm pháp luật.

Với những đối tượng vi phạm pháp luật đã thực hiện các hành vi tạt bột thông tin, kích động người dân, lôi kéo tụ tập, biểu tình, các cơ quan pháp luật cần sớm điều tra, làm rõ, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh từ gốc, không để tái diễn những kịch bản phá hoại phức tạp như chúng đã thực hiện trước đây.



**Một số tác động và biện pháp hạn chế tác động**

Tất cả 10 chữ số của thuê bao di động 10 số vẫn được giữ nguyên không thay đổi. Ví dụ: Muốn gọi tới số di động 10 số của VinaPhone là 091.2345678 thì trước và sau khi đổi mã mạng ta vẫn quay số 091.2345678, không có gì thay đổi.

Số thuê bao (7 chữ số cuối) của thuê bao di động 11 số và của thuê bao VSAT được giữ nguyên không thay đổi, chỉ thay đổi mã mạng. Ví dụ: Muốn gọi tới số di động 11 số của VinaPhone là 0123.4567890, trước khi đổi mã mạng ta quay số 0123.4567890 thì sau khi đổi mã mạng ta quay số 083.4567890. Nghĩa là chỉ thay mã mạng cũ (123) bằng mã mạng mới (83) khi quay số.

Theo báo cáo của các doanh nghiệp viễn thông thì có khoảng 60 triệu thuê bao di động 11 số và khoảng 700 thuê bao VSAT chịu tác động của kế hoạch.

Các sản phẩm có gắn với mã mạng (ví dụ: card visit, bao bì, biển quảng cáo...) các sở điện thoại lưu giữ trong điện thoại di động... chịu sự tác động của kế hoạch.

Việc chuyển đổi mã mạng là cần thiết và đem lại lợi ích lâu dài cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhưng có tác động đến doanh nghiệp viễn thông và người sử dụng. Bộ Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp viễn thông thực hiện các biện pháp thông tin, tuyên truyền kết hợp với các biện pháp kỹ thuật để hạn chế tối đa tác động, với 4 bước thực hiện như sau:

- (1) Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước, cơ quan quản lý viễn thông các nước, Liên minh Viễn thông Quốc tế trước thời điểm chuyển đổi khoảng 3,5 tháng. Các doanh nghiệp viễn thông triển khai việc phát tờ rơi, cung cấp thông tin cho các đại lý, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông về việc chuyển đổi mã mạng; giải đáp, hỗ trợ khách hàng qua tổng đài chăm sóc khách hàng; cung cấp, hỗ trợ phần mềm cập nhật danh bạ điện thoại...
- (2) Tiến hành quay số song song trong thời gian 60 ngày kể từ thời điểm bắt đầu chuyển đổi. Trong thời gian này người sử dụng quay số theo mã mạng cũ hoặc quay số theo mã mạng mới thì cuộc gọi đều thành công.
- (3) Duy trì âm thông báo trong thời gian khoảng 7,5 tháng kể từ thời điểm kết thúc việc quay số song song. Trong thời gian này các cuộc gọi quay số theo mã mạng mới được tiến hành bình thường; các cuộc gọi quay số theo mã mạng cũ sẽ nhận được âm thông báo (bằng 2 thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Anh) cho biết mã mạng đã thay đổi và hướng dẫn quay số theo mã mạng mới.
- (4) Kết thúc duy trì âm thông báo: Các cuộc gọi chỉ thực hiện thành công khi người sử dụng quay số theo mã mạng mới.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2018 và áp dụng đối với các doanh nghiệp viễn thông, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

(Theo Bộ Thông tin và Truyền thông)